

ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH THÁI BÌNH... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Thị trưởng và các cơ quan thành phố Nevers.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm chính quyền thành phố Nevers.

của tỉnh Nièvre thuộc vùng Bourgogne-Franche-Comté của Pháp, thành phố Nevers có dân số 43.000 người, là một trong những thành phố phát triển rất năng động ở Pháp. Nổi tiếng với những dấu ấn của lịch sử và nghệ thuật, bên cạnh việc duy trì và phát huy lợi thế truyền thống về sành sứ, công nghiệp cơ khí, thành phố Nevers đang đồng thời thúc đẩy và ưu tiên sự năng động trong các lĩnh vực kỹ thuật số và

đổi mới sáng tạo để chuyển đổi thành mô hình tiêu biểu của thành phố thông minh và phát triển xanh bền vững. Đến nay, thành phố Nevers đã khánh thành cây điện tử (e-tree) đầu tiên ở châu Âu để người dân có thể sạc điện thoại cầm tay, lướt wifi và cả để che nắng. Thông tin về tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những năm qua, Thái Bình

đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh phát triển nhanh và đạt nhiều thành tích ấn tượng trong hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Năm 2023, dù được đánh giá là một năm rất khó khăn, có nhiều thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội song tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đạt 7,37%. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 3 tỷ USD, xếp thứ 5/63

tỉnh, thành phố của Việt Nam. Những con số đó và xu hướng dòng chảy đầu tư vào tỉnh đã khẳng định sức hút mạnh mẽ của Thái Bình - một địa bàn chiến lược cho các nhà đầu tư muốn mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn có sự hợp tác nhiều mặt với thành phố Nevers để tăng cường thu hút đầu tư và hợp tác kinh

doanh với các đối tác của thành phố Nevers; thúc đẩy trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa, nguồn nhân lực; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, sản xuất trang thiết bị... Với những lợi thế, khả năng phát triển và các cơ chế, chính sách ưu đãi, tỉnh Thái Bình mong muốn được đón các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Pháp nói chung, các doanh nghiệp

thành phố Nevers nói riêng đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Thái Bình, đồng thời cam kết tỉnh sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Pháp tới hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng mời ngài Thị trưởng thành phố Nevers và các cộng sự đến thăm tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.

Giá trị thương mại, dịch vụ 4 tháng đầu năm tăng 16% so với cùng kỳ

Do làm tốt công tác quản lý, cân đối cung - cầu và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nên 4 tháng đầu năm đến nay lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, đạt mức tăng trưởng khá. 4 tháng đầu năm 2024, tổng mức doanh thu bán lẻ và dịch vụ, tăng 16,3%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lưu hành ước đạt 1.824 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước cho thấy ngành du lịch đang có sự phục hồi nhanh và xu hướng phát triển tốt nhất cuối năm. Còn lại các dịch vụ khác duy trì mức tăng trưởng 15,3% với doanh thu ước đạt 1.328 tỷ đồng.

KHÁC ĐUÀN

Khắc phục ảnh hưởng của mưa với lúa

Hiện nay, lúa xuân đã cơ bản trở xanh, diện tích trà sớm đang giai đoạn chín, một số diện tích chuẩn bị thu hoạch; đại trà đang giai đoạn vào sữa đến chắc xanh.

Ngày 19/5, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm, nơi cao như xã Vũ Hòa (Kiến Xương) 88,8mm đã làm cho một số diện tích lúa xuân bị nghiêng, đổ, chủ yếu ở diện tích lúa trở cuối tháng 4.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương khẩn trương tiêu bớt nước trong ruộng, không tiêu cạn ngay mà nên duy trì một lớp nước nông để giữ cây lúa, đặc biệt diện tích lúa mới trở đến chắc xanh. Diện tích lúa bị đổ nghiêng nhẹ, cây có thể tự phục hồi. Diện tích lúa bị đổ nặng, sau khi tiêu bớt nước trong ruộng cần tiến hành dựng cây, buộc túm theo chiều nghiêng của cây lúa, tuyệt đối không dựng ngược lại hướng cây lúa đổ, sẽ làm gãy gốc lúa, ảnh hưởng nhiều đến quá trình vào chắc của hạt. Cần thường xuyên kiểm tra rầy và bệnh khô vằn để chủ động phun trừ kịp thời.

Diện tích lúa chín từ 70% trở lên, nếu bị đổ ẹp, sau khi tiêu thoát nước, trời tạnh ráo, nên khẩn trương thu hoạch và đưa thóc vào sấy ngay để hạn chế hạt thóc quá ẩm không phơi được làm giảm chất lượng gạo. Diện tích lúa bị đổ nhẹ hoặc không bị đổ nên thu hoạch khi chín từ 80 - 85% theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Diện tích lúa đang trở hoặc mới trở bông xong cần chủ động phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông với những giống lúa dễ nhiễm bệnh như BC15, TBR225, TBR1, nếp các loại... và kết hợp phòng bệnh lem lép hạt với các giống lúa khác khi trời tạnh ráo.

LƯU NGÂN

SỬ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Phổ biến các quy định mới trong lĩnh vực vận tải đường bộ

Chiều ngày 20/5, Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị phổ biến các quy định mới trong lĩnh vực vận tải đường bộ cho các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến Nghị định số 41/2024/NĐ-CP, ngày 16/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quản lý hoạt

động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; Thông tư số 05/TT-BGTVT, ngày 31/3/2024 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của

các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Hai văn bản này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2024. Một số điểm mới đáng lưu ý: Thời hạn lưu trữ lệnh vận chuyển, hợp đồng vận chuyển và giấy vận tải; cấp, cấp lại và thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải; ngừng

khai thác, thu hồi đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định; cấp lại, thu hồi phù hiệu, biển hiệu; trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải... Hội nghị nhằm cập nhật những nội dung mới của văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực vận tải đường bộ, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực vận tải, phương tiện và người lái trong tình hình hiện nay. Đồng thời, giúp các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ nâng cao kiến thức trong quản lý vận tải, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

NGÂN HUYNH



Với quyết tâm không để lãng phí nguồn tài nguyên đất sản có ven sông cùng cơ chế khuyến khích của tỉnh, huyện Hưng Hà đã triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân khai thác thế mạnh vùng đất bãi bồi, góp phần từng bước đưa nền nông nghiệp của huyện phát triển hiệu quả.

KỶ 2: CƠ CHẾ HỖ TRỢ - ĐÒN BẨY PHÁT TRIỂN VÙNG ĐẤT BÀI

Tạo động lực mở rộng sản xuất. Nghị quyết số 40/2020/NQ-HĐND, ngày 9/12/2020 về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND, ngày 12/7/2023 ban hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028 của HĐND tỉnh được xem là liều thuốc "trợ lực" để các tổ chức, cá nhân gắn bó và làm giàu trên vùng đất bãi. Cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện đang là đòn bẩy giúp các cá nhân, tập thể từng bước mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa nông

ng nghiệp Hưng Hà bứt phá vươn lên. Theo thống kê, hiện nay toàn huyện có 120 hộ dân tích tụ, tập trung ruộng đất xây dựng mô hình sản xuất công nghệ cao tại vùng đất bãi. Điển hình như anh Giang Lê Quân, thôn Việt Thắng, xã Tiến Đức đầu tư gần 500 triệu đồng xây dựng nhà màng theo tiêu chuẩn trồng dưa vàng Hà Lan công nghệ cao trên diện tích 4.000m<sup>2</sup>. Mỗi năm anh thu 3 lứa, mỗi lứa 4 - 5 tấn quả, lãi trên 300 triệu đồng. Theo anh Quân, trồng dưa lưới theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu tương đối lớn, người trồng phải biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như hệ thống tưới nước và bón phân đồng bộ theo công nghệ Israel.

Đặc biệt, quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn hạt giống, trồng cây, chăm sóc, theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của cây cho đến lúc thu hoạch sản phẩm. Lợi thế lớn nhất khi đầu tư trồng dưa lưới trên vùng đất bãi là quả to, ngọt, thơm được các siêu thị ưa chuộng, sản phẩm thu hoạch đến đâu được tiêu thụ ngay đến đó. Anh Quân chia sẻ thêm: Cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện đã tạo động lực để chúng tôi gom đất, thuê đất của bà con để tích tụ, tập trung đất đai đầy mạnh sản xuất, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng có năng suất cao theo chuỗi liên kết cơ bao tiêu sản phẩm vào sản xuất. Nhờ đó, vùng đất bỏ hoang trước đây đã "hồi sinh". Hiện các vùng sản

xuất của tôi đã được cấp mã vùng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Hưng An là xã duyên gang với vùng đất bãi ven sông Hồng rất phù hợp trồng cây ăn quả. Thời gian qua, địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động tích tụ đất đai, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp về hợp tác đầu tư để thành lập các trang trại có quy mô lớn. Ông Trần Ngọc Tạo, Phó Giám đốc HTX DVNN Hưng An cho biết: Từ cuối năm 2014, xã đã quy hoạch 4 vùng sản xuất với tổng diện tích 232,3ha, đặc biệt là vùng trồng cây ăn quả trên diện tích đất bãi với quy mô 140ha, chủ lực là chuỗi Đài Loan, chuỗi tiêu hồng với sản lượng từ 3.500 - 4.000 tấn/năm, lợi nhuận đạt 6 - 8 tỷ đồng/năm. Các loại cây ăn quả

Đề tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng, từ khi xây dựng nông thôn mới, huyện Hưng Hà đã đầu tư xây dựng 21km đường nối ra vùng đất bãi ven sông, trong đó có 11km đường được trải nhựa với tổng kinh phí hơn 23 tỷ đồng.

khác như cam, táo, ổi đạt sản lượng khoảng 300 tấn/năm, lợi nhuận đạt 700 - 800 triệu đồng/năm. Hiện xã đã có vùng sản xuất 6ha được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sản phẩm chủ lực là ổi lê (sản lượng 180 - 220 tấn/năm), cam đường canh (sản lượng 30 tấn/năm).

Luôn có sự đồng hành của các cấp, các ngành. Cùng với cơ chế khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai của tỉnh, để giúp nông dân phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng đất bãi, vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt chương trình hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật cho ông Trần Thế Văn, thôn Tân An, xã Tân Lễ trồng táo đỏ, sâm Bó Chính với diện tích 2ha. Ông Văn cho biết: Hiện nay gia đình tôi tích tụ được 4ha đất bãi. Sự hỗ trợ của tỉnh, huyện đưa cây trồng, vật nuôi có giá trị vào trồng thử nghiệm tại vùng đất bãi đã mở ra cơ hội cho người dân phát triển cây trồng chủ lực. Hiện nay, cây trồng phát triển tốt và đồng đều. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi được các cán bộ hướng dẫn kỹ thuật làm đất, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, đồng thời được bao tiêu sản phẩm ngay sau khi thu hoạch.

Ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện Hưng Hà đã quy hoạch 7 vùng sản xuất tập trung và ban hành cơ chế hỗ trợ trên 17 tỷ đồng cho 5 vùng sản xuất, trong đó chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, giống, phân bón...; ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP cây ăn quả tại xã Cộng Hòa, lạc tại xã Diệp Nông, dưa lưới tại xã Tiến Đức, mỗi sản phẩm hỗ trợ 100 triệu đồng. Ngoài ra, huyện còn tập trung chỉ đạo các địa

phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, đưa nhanh các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao vào sản xuất; xây dựng và ban hành các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, nhóm hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu cây trồng...

Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Ngành nông nghiệp phối hợp với các sở, ngành liên quan tạo hành lang pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình tích tụ ruộng đất, nhất là tích tụ, tập trung đất đai tại các khu vực đất bãi ven sông như hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo lao động, hỗ trợ các khâu dịch vụ trong quá trình sản xuất và tiêu thụ nông sản... Ngoài ra, huyện đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các vùng chuyên canh liên kết với hộ nông dân để hình thành những chuỗi giá trị, liên kết lâu dài nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân...

Ông Trần Ngọc Võ, Giám đốc HTX DVNN xã Tân Lễ. Xã Tân Lễ hiện có trên 175ha đất bãi với gần 100 hộ nông dân gieo trồng theo hướng chuyên canh cây trồng có giá trị cao. Nhờ cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện những năm qua, sản xuất trên vùng đất bãi ở Tân Lễ khá phát triển, thu nhập bình quân 200 triệu đồng/ha. Ngoài hỗ trợ giống, phân bón, tập huấn khoa học kỹ thuật, địa phương còn đầu tư xây dựng, mở rộng các tuyến đường xuống tận vùng đất bãi tạo thuận lợi cho sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Bà Vũ Thị Sao, xã Hồng Minh (Hưng Hà). Với mong muốn đưa giống thanh long vỏ vàng ruột trắng về trồng trên vùng đất bãi ven sông Trà Lý theo phương pháp hữu cơ nhằm tạo ra những nông sản sạch phục vụ người tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu, tôi đã được chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện về thủ tục pháp lý để quy hoạch vùng trồng trồng với 4ha. Đến nay vườn thanh long đã cho thu 15 tấn quả/ha với giá bán từ 50.000 - 80.000 đồng/kg, cung cấp cho các siêu thị tại Hà Nội, Hải Phòng... và tiếp tục làm cho hàng chục lao động địa phương.

Thực tế đã chứng minh, cùng với đổi mới tư duy, việc mạnh dạn chuyển đổi, tích tụ ruộng đất là hướng đi đúng, trúng để nông dân bắt kịp, tổ chức sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. (còn nữa) THANH THUY



Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của anh Giang Lê Quân, thôn Việt Thắng, xã Tiến Đức (Hưng Hà).